

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า, ความกังวลคาบสมุทรเกาหลียังคงกดดันดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทำสถิติแข็งค่าสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า 2 ปี ที่ 33.21 ขณะที่ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.20 และแนวรับที่ 33.30

\*ฟรังค์สวิสร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ยังคงรักษาช่วงบวกส่วนใหญ่ที่ทำได้เมื่อวานนี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

\*นักลงทุนมักจะเข้าซื้อเยนและฟรังค์สวิส ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ เพราะว่ายู่อปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมาก

\*ยู่อปุ่นเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลก และมีการคาดการณ์กันว่า นักลงทุนชาวยู่อปุ่นอาจจะโอนย้ายเงินลงทุนจากต่างประเทศกลับเข้ามาในยู่อปุ่น เป็นจำนวนมาก เมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะไม่แน่นอนในตลาดโลก

\*สื่อมวลชนของรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุในวันนี้ว่า เกาหลีเหนือจะพัฒนาแผนการภายในช่วงกลางเดือนส.ค. เพื่อยิงขีปนาวุธพิสัยกลางไปที่เกาะกวม ซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิก

\*ดอลลาร์นิวซีแลนด์พุ่งขึ้นเป็นเวลาสัปดาห์ หลังจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) แถลงในวันนี้ว่า RBNZ ยังคงคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่แรงกดดันด้านกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

\*ถ้อยแถลงนี้สร้างความประหลาดใจต่อนักลงทุนบางรายที่เคยคาดการณ์ว่า RBNZ จะแสดงความเห็นแบบสายพิราบ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจนิวซีแลนด์อยู่ในภาวะอ่อนแอในระยะนี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 861.28 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.37 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 994.03 ล้านบาท

\*09.34 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.251/256 จาก 33.26 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.031/053 จาก 39.044 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.98/110.03 จาก 110.06 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1741/45 จาก 1.1757 เมื่อวาน

"เรื่องเกาหลียังคงกดดันดอลลาร์อยู่ เงินก็หาที่ไปที่ไม่ใช่กลับไปสหรัฐฯ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้